



ที่ ศธ ๐๔๑๔๒/๑๖๗๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สกลนคร เขต ๑ ถนนนิตโย อำเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๔๒/๑๖๓๑ ลงวันที่ ๒๘  
เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เรื่อง มาตรการป้องกัน  
การทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน  
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต ๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ แจ้งประกาศ  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ลงวันที่  
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ในเวลาราชการ ไม่เว้น  
วันหยุด) และจะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้ง  
แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา  
โรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงประกาศ  
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ รายละเอียดตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต ๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรวลัย จันทนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๔๒-๙๗๐-๑๓๑ โทรสาร. ๐๔๒-๙๗๐-๑๓๔

[www.sakonarea1.go.th](http://www.sakonarea1.go.th)

(ผู้ปฏิบัติ/นางอโนมา พัฒนระชาx มือถือ ๐๙๒-๖๒๙๑๕๗๔)

“อยู่บ้าน หยุคเชื้อ เพื่อชาติ”



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน  
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา  
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่  
๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ในเวลา  
ราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน  
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จึงกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการสรรหา  
และเลือกสรร ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญ  
สูงสุดในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการ แนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการอย่างเคร่งครัด หากมีการ  
ฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อราชการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจติดกล้องวงจรปิดไว้ในจุดที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว เปิดช่องทางการรับฟังการแจ้ง  
ข้อมูล เบาะแส และการหาข่าวในทางลับ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำ  
สนามสอบ การใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ใช้มาตรการที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้าสอบ เช่น  
การบันทึกภาพของผู้เข้าสอบไว้เป็นหลักฐาน การตรวจค้นบุคคล โดยมีให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือ  
สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ การเรียกมาให้ถ้อยคำหรือการส่งมิให้กระทำการในกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบอาจไม่ได้รับ  
ความสะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๓. ห้ามมิให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ทุกคน  
กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์  
แก่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ อย่างเด็ดขาด

๔. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สรรหาและเลือกสรร  
ในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสรรหาหรือเลือกสรรฯ ขอให้ตรวจสอบ  
แหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้ง  
โดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

๔.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

โทร. ๐๖-๔๘๒๙-๕๔๔๙

๔.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

โทร. ๐๘-๒๐๕๘-๔๕๔๖

๔.๑ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๘-๓๑๔๕-๓๓๗๕

/เพื่อจะได้...

ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางป้องกัน แก้ไข หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้มีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง

อนึ่ง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่เกิดขึ้น หากมีกรณีการทุจริตในการสอบ นอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตก ยังจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและถูกดำเนินการทางกฎหมายอีกด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายไพโรจน์ จันทนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑